



การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy



โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ใต้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเป็นการแสดงเจตนาภรณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารและคณะครูจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งดูแลบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

ได้ดำเนินกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมในงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



ประกาศโรงเรียนประจักษ์พัฒนา

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ โรงเรียนประจักษ์พัฒนา จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีแนวทางให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ดำนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มี ความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ควรส่งเสริมให้ใช้บัตร อวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทิน โดอาร์ สมุดบันทึก เป็นต้น
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางบุญชนิด ธรรมสาร)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์พัฒนา



โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3

NO Gift Policy

งดรับ งดให้ของขวัญ

งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ

หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรขอมอบรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

มอบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ



นางบุญชนิต ธรรมสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ประชุมครูประจำเดือนงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อมอบหมายงานตามภาระหน้าที่และภารกิจงานที่ต้องดำเนินการประจำเดือนและได้มอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ไมให้และไม่รับของขวัญ เพื่อให้คุณครูได้ทราบ เขาใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

นางบุญชนิด ธรรมสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนและการงดรับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เขามามีส่วนรวม เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๖๖ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

